

Đoàn các cơ quan báo chí Trung ương và TP. HCM thăm và làm việc tại tỉnh Long An

01:00 09/06/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), trong 2 ngày 07 và 08/6/2024, lãnh đạo tỉnh Long An tiếp, làm việc với đoàn các cơ quan báo chí Trung ương tại TP.HCM và các cơ quan báo chí TP.HCM.



Đồng chí Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa cho đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn công tác

Tham dự đoàn các cơ quan báo chí có Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Huy Ngọc cùng đại diện Hội Nhà báo Việt Nam; đại diện Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông tại TP. HCM; phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương tại TP. HCM và các cơ quan báo chí của TP. HCM.

Về phía tỉnh Long An có các đồng chí: Phạm Tấn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Đình Cán, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện các sở, ban, ngành tỉnh tham dự.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tấn Hòa, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo sơ bộ về tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động báo chí trong tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn và bằng các giải pháp đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt, tỉnh Long An hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Long An xếp hạng 2 cả nước (năm 2022 xếp hạng 10 cả nước) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) xếp hạng 12 cả nước (năm 2022 xếp hạng 28 cả nước).

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết thêm, Long An hiện có 4 cơ quan báo chí, 2 văn phòng đại diện, 59 phóng viên, nhà báo thuộc 46 cơ quan báo chí ngoài tỉnh đăng ký tác nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đây là lực lượng tiên phong trong quảng bá hình ảnh tỉnh Long An, là lực lượng xung kích của Đảng bộ và chính quyền trong việc tuyên truyền, vận động để thu hút đầu tư cho tỉnh nhà nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Vụ trưởng, Trưởng cơ quan thường trực khu vực miền Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyễn Huy Ngọc đánh giá cao những thành tích đạt được của tỉnh. Vụ trưởng đề nghị các cơ quan báo chí cần quan tâm hơn đến Long An, vì đây là môi trường tiềm năng, quan trọng. Sự đóng góp của các cơ quan báo chí sẽ góp phần vào sự phát triển của Long An nói riêng và cả nước nói chung.



Đoàn công tác tặng 100 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Nhân dịp này, ngày 07/6, đoàn công tác tặng 100 phần quà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Long An, sáng 8/6/2024, đoàn công tác đến tham quan và tìm hiểu thực tế tại Cảng Quốc tế Long An (xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc).

Trước khi đến thăm Cảng Quốc tế Long An, đoàn đã đến tham quan, thắp hương tưởng niệm tại công viên tượng đài Long An "Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc". Hoạt động này nhằm thể hiện sự kính trọng, biết ơn với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập dân tộc.



Đoàn công tác thấp hươg cho các anh hùng liệt sĩ tại công viên tượng đài Long An

Đoàn các cơ quan báo chí được Ban quản lý Cảng Quốc tế Long An hướng dẫn tham quan thực tế quá trình hoạt động tại cảng. Các thành viên đoàn đánh giá cao về cơ sở hạ tầng, cảnh quan, quy mô của cảng.

Tại buổi thảo luận, trao đổi, các thành viên trong đoàn quan tâm đến nhiều vấn đề để phát triển cảng trong tương lai như việc thành lập chi cục hải quan; việc truyền thông của cảng; những thuận lợi, khó khăn của Cảng trong xu thế kinh tế khu vực và thế giới; chính sách tiền lương, việc làm, giữ chân người lao động; vấn đề an sinh xã hội.



Đoàn công tác thăm quan và tìm hiểu thực tế tại cảng quốc tế Long An.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/doan-cac-co-quan-bao-chi-trung-uong-va-tphcm-tham-va-lam-viec-tai-tinh-long-an>